

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1463 /UBND - NC

Gio Linh, ngày 14 tháng 9 năm 2023

V/v xử lý nội dung kiến nghị của
Bà Phan Thị Thuận, trú tại KP 5,
TT Cửa Việt, huyện Gio Linh

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị;

Thực hiện Thông báo số 193/TB-UBND ngày 30/8/2023 của UBND tỉnh về kết luận tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023; Công văn số 4494/UBND-TCD ngày 05/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc xử lý nội dung của bà Phan Thị Thuận tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2023.

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến nghị của bà Phan Thị Thuận, trú tại khu phố 5, TT Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Cửa Việt kiểm tra thực tế việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thương binh của bà Phan Thị Thuận tại địa phương. Qua kết quả kiểm tra, rà soát các văn bản quy định hiện hành, UBND huyện Gio Linh báo cáo như sau:

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình giải quyết hồ sơ tôn đong đề nghị xác nhận người có công; Thông báo kết luận số 1826/TB-LĐTBXH ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về tập trung giải quyết hồ sơ tôn đong đề nghị xác nhận người có công; Kế hoạch số 3812/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện giải quyết hồ sơ tôn đong về thương binh, liệt sỹ và người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Ngày 30/8/2019, UBND huyện Gio Linh đã ban hành Kế hoạch số 1250/KH-UBND về việc thực hiện giải quyết hồ sơ tôn đong về Liệt sỹ, thương binh trên địa bàn huyện Gio Linh, để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh việc thực hiện pháp luật trong công tác xác nhận và giải quyết chính sách đối với người có công với cách mạng, đảm bảo người có công với cách mạng hưởng đúng, đầy đủ chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật và tập trung giải quyết hoàn thành những hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sỹ, thương binh đang lưu giữ tại cấp huyện, cấp xã và trong nhân dân.

Theo đó, cuối năm 2019 UBND thị trấn Cửa Việt có tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh của bà Phan Thị Thuận. Sau khi tiếp nhận, UBND thị trấn Cửa Việt đã kiểm tra hồ sơ và nhận thấy hồ sơ bà Phan Thị Thuận chưa đầy đủ thủ tục, các giấy tờ liên quan theo quy định có sự sai lệch thông tin về năm sinh so với các loại giấy tờ trong hồ sơ do bà Phan Thị Thuận cung cấp. Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ và thực hiện việc đính chính thông tin cá nhân trùng khớp với các loại giấy tờ có liên quan, UBND thị trấn đã mời bà Phan Thị Thuận đến UBND thị trấn Cửa Việt để hướng dẫn và trả lại hồ sơ để Bà bổ sung các loại giấy tờ có liên quan và thực hiện đính chính thông tin cá nhân theo quy định. Tuy nhiên kể từ thời điểm đó đến nay, bà Phan Thị

Thuận không nhận lại hồ sơ, không thực hiện bổ sung giấy tờ có liên quan và không thực hiện đính chính thông tin cá nhân theo yêu cầu của UBND thị trấn Cửa Việt.

Để có cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Phan Thị Thuận, UBND huyện Gio Linh yêu cầu bà Phan Thị Thuận, UBND thị trấn Cửa Việt thực hiện một số nội dung sau:

- **Đối với bà Phan Thị Thuận:** Trực tiếp đến UBND thị trấn Cửa Việt để được hướng dẫn và cung cấp các giấy tờ liên quan làm căn cứ đề nghị giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

- **Đối với UBND thị trấn Cửa Việt:** Thực hiện việc tiếp nhận, đối chiếu, kiểm tra các thông tin trong hồ sơ, các giấy tờ liên quan theo quy định tại Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng để làm căn cứ đề nghị giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với bà Phan Thị Thuận. Trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nếu hồ sơ đủ điều kiện thì chuyển lên UBND huyện (qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) xem xét, giải quyết; hồ sơ không đảm bảo các điều kiện thì hướng dẫn bổ sung và trả lời bằng văn bản cho bà Phan Thị Thuận được rõ.

Vậy, UBND huyện Gio Linh kính báo cáo UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh được biết và trả lời bà Phan Thị Thuận được rõ./.

Nơi nhận: ✓

- Như trên (b/c);
- Ban tiếp công dân tỉnh (b/c);
- Ban tiếp công dân huyện;
- Phòng LĐ-TBXH huyện;
- UBND TT Cửa Việt;
- Bà: Phan Thị Thuận (để biết);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Võ Đắc Hóa